



## โอเลเวล

นอกจากการสอบเอเลเวล (A level) แล้ว ในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรยังมีการสอบที่เรียกกันทั่วไปว่า โอเลเวล (O level) ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายไว้ดังนี้

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาระดับสามัญ (General Certificate of Education Ordinary level) หรือ จีซีอีโอเลเวล (GCE O level) หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนเกรด ๑๐-๑๑ ที่มีอายุประมาณ ๑๖ ปี ที่สอบผ่านการสอบระดับสามัญหรือโอเลเวล (O level) ให้ได้ประกาศนียบัตรทางการศึกษาระดับสามัญ

การสอบระดับสามัญเป็นการสอบระดับชาติที่ใช้แทนการสอบระดับโรงเรียนมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๕๑ เป็นการสอบที่ถือว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง หากต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ต้องการคุณวุฒิขั้นสูงหรือเอเลเวล (Advanced level-A level) ที่ต้องเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาอีกประมาณ ๒ ปี ต่อมาใน ค.ศ. ๑๙๘๘ มีการเปลี่ยนชื่อคุณวุฒิและการสอบเป็นจีซีเอสอี (GCSE-General Certificate of Secondary Education) สำหรับนักเรียนในสหราชอาณาจักร และไอจีซีเอสอี (IGCSE-International General Certificate of Secondary Education) สำหรับนักเรียนที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ก็ยังเรียกว่าเป็นการสอบโอเลเวล (O level) และได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ยอมรับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับสามัญ

การสอบระดับสามัญเป็นการสอบรายวิชาและผู้สอบเลือกสอบได้ไม่เกิน ๑๔ วิชา ตามความต้องการของผู้สอบ ผลการสอบจะแบ่งเป็นระบบตัวอักษร ๗ ระดับ คือ A, B, C, D, E, F และ G ผู้ที่สอบได้ระดับ C ครบ ๕ วิชา จึงจะถือว่าสอบผ่านในระดับจีซีเอสอี แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรจะกำหนดจำนวนวิชาที่ถือว่าผ่านหลักสูตรจีซีเอสอีไม่เท่ากัน ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนระบบเกรดใหม่เป็นระบบตัวเลข ๙ ระดับ ระดับ ๑ ถึง ๙ และ U คือไม่ผ่าน โดยเกรด ๙ เป็นเกรดสูงสุด และเกรด ๑ เป็นเกรดต่ำสุด แต่จะดีกว่าเกรด U ซึ่งถือว่าไม่ผ่านจีซีเอสอี

การสอบจีซีเอสอีและไอจีซีเอสอี มีการสอบ ๒ รอบต่อปี ช่วงแรกสอบในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน อีกช่วงหนึ่งสอบในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน มีนักเรียนทั่วโลกจำนวนมากกว่า ๒๐๐ ประเทศ ประมาณ ๑๒ ล้านคน ที่ลงทะเบียนเข้าสอบระดับสามัญในแต่ละปี.

จินตรัตน์ โพธิ์นอก